

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

# คุณลักษณะเด่นๆของผู้ประสบความสำเร็จ

## 10 ประการ

### 1. กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลา

การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ดี ทุกคนก็รู้ แต่ก็ยังมีน้อยคนที่จะยอมเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง เพราะความกลัวในเรื่องต่างๆ เช่น กลัวล้มเหลว, กลัวถูกปฏิเสธ และ กลัวเสียหน้า เป็นต้น ทำให้เลือกที่จะอยู่ในพื้นที่แห่งความคุ้นเคย (Comfort Zone) จึงเท่ากับยังอยู่กับที่ไม่มีความก้าวหน้าในทางเลย ดังนั้นเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ทำในสิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆ โดยคิดว่าถ้าหากไม่สำเร็จก็จะได้ประสบการณ์ชีวิตเองจะทำให้เรากล้าทำมากขึ้นครับ

### 2. มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน

การจะประสบความสำเร็จ จะต้องกล้าที่จะตั้งเป้าหมายแล้วควรจะชัดเจนด้วย เพราะถ้าเราไม่มีเป้าหมายชีวิตๆเราก็คงเดินไปเรื่อยๆ ไม่ถึงไหนซักที เพราะเมื่อมีเป้าหมาย เมื่อเราทำถึงแล้วจะได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มขึ้นไปอีก เราจะได้ประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป้าหมายในทางก็เช่นเดียวกับคุณไม่ได้ตั้งใจเป้าหมายว่าเราจะทำอะไรบ้าง ในแต่ละช่วงเวลากันบ้าง เช่น ปีนี้, เดือนนี้, สัปดาห์นี้ หรือ วันนี้ เพราะคิดว่าจะทำอะไรอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องตั้ง แต่จริงๆ แล้ว การตั้งเป้าหมายแล้วทำได้ก็จะทำให้เรามีความสุขแล้วอยากจะทำอีกเรื่อยๆ หากไม่สำเร็จบ้างก็ลองตั้งใหม่เรื่อยๆกับตัวเอง ผนวกเอาประสบการณ์ความสำเร็จมาผสมส่วนไหนแล้ว จะเล่าเป้าหมายของเราได้ชัดเจนเราเห็นภาพเลยครับ

### 3. เคารพใจกับความล้มเหลวแล้วเริ่มใหม่

คุณลักษณะเด่นๆอีกอันนี้อยู่ในทุกคนที่ประสบความสำเร็จ เพราะเขาจะลุกขึ้นมาได้ทุกครั้งที่เขาล้มเหลว แล้วมุ่งมั่นต่อไปจนในที่สุดใหม่มีอะไรวางกันเขาได้เพราะการทำงานทุกอย่าง ล้วนมีสิ่งที่ไม่ดีไม่ถึงถึงแม้ว่าเราจะเตรียมตัวไว้ดีแค่ไหน ก็อาจจะเจออุปสรรคที่ทำให้ล้มเหลวได้ ดังนั้นเราควรบอกกับตัวเองเสมอๆ ว่า ความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องน่าอาย แต่การไม่ลุกขึ้นมาทำต่อไปต่างหากที่เป็นเรื่องน่าอายก็จะทำให้เรามุ่งมั่นสู่ความสำเร็จได้ไม่ยากเลยครับ เช่น นักกีฬาที่ชนะเลิศทุกคนจะพบกับความเหนื่อยแล้วจบครึ่งไม่ถ่วง เพียงแต่เขาไม่ยอมแพ้ตัวเอง เขาจึงประสบความสำเร็จในที่สุด การหมกมุ่นจัดการ หรือถ้าแก่ๆหลายคนประสบความสำเร็จ ก็จะมีบาดแผลแห่งความล้มเหลวเต็มตัวเช่นกัน กว่าจะมาถึวันนี้ได้





#### 4. มุ่งมั่นในความคิดของตนเองและทำงานกว่าจะสำเร็จ

คนเชื่อมั่นในตนเอง จำทำใจเชื่อมั่นในความคิดของตนเองด้วย แต่ก็ไม่ใช่ในความหมายว่าเปิ่นคนดีอะครั้น แต่จะเปิ่นความหมายว่ามีจุดยืนของตนเองไม่ว่าผู้อื่นจะคิดอย่างไรในความคิด ของเขา เขาก็จะมุ่งมั่นทำมัน เพื่อบริสุทธิ์ใจให้เห็นว่าเขาสามารถทำมันได้ และจะภูมิใจในความคิดของตนเองไปเรื่อย ๆ จนประสบความสำเร็จ ในที่สุด จังหวะนั้นหลายคนทำให้ลูกน้องขาดความมั่นใจโดยไม่รู้ตัว เพราะจะคอยทักว่าไม่ดี ไม่ควรทำ เพราะ จังหวะนั้นเขาใจกำกั้แต่จริง ๆ แล้ว เขากับจับกันไม่ให้อีกใจไม่ได้คิดเองทำให้สุดท้ายลูกน้องคนนั้น ก็จะไม่มีความคิดเลย แล้วก็จะเปิ่นคนขาดความมั่นใจในตัวเองในที่สุด หลายคนก็เปิ่นจังหวะนั้นคนอยู่ ครอบครัวยัง ต้องใจดีอะครั้น ต้องคอยอยู่ให้เขาทำตามความคิดของเขาจนกว่าจะสำเร็จ อย่างง้อ!



#### 5. อยู่กับช่วงที่ตัวเองรู้สึกแย่น้อยกว่าช่วงที่ตัวเองรู้สึกดี

ชีวิตคนเรามีขึ้นมีลง คงไม่มีใครที่จะมีชีวิตที่ดีไปตลอด และก็ไม่ไม่มีใครที่มีชีวิตแย่ไปตลอด เพียงแต่ใคร จะเผชิญกับความรู้สึกแย่และความรู้สึกดี มากกว่ากัน ซึ่งการเผชิญความรู้สึกนี้ก็คือจิตใจที่เอนไปคิดกับ เหตุการณ์นั้น ๆ เอง หากเราสามารถควบคุมความรู้สึกแย่นี้ในช่วงสั้น ๆ แล้วพยายามรักษาความรู้สึก ดี ๆ ไว้ในช่วงเวลา ๆ หนึ่ง ๆ ก็จะทำให้ชีวิตมีความสุข และถ้าเมื่อชีวิตการทำงานไปได้อย่างราบรื่นแล้วจะ ประสบความสำเร็จในที่สุด ประสบการณ์ชีวิตการทำงานของแต่ละคนจะช่วยให้ในเรื่องนี้ ได้ เช่น คนที่ผ่าน เหตุการณ์วิกฤตมากก็จะมีใจ และไม่วุ่นอยู่กับเรื่องไร้สาระ เช่น ความหุนหัน, เปิ่นคน, นี้ก็ยก หมาย หนักเพราะรู้ว่าไม่มีประโยชน์ดังนั้นก็จะปล่อยใจความรู้สึกแย่ ๆ อยู่แค่เปิ่นเดียว แล้วก็จะหันหัวตัวเองได้ เติมน ใจให้ต่อได้ สำหรับคนที่ประสบการณณ์น้อย ก็ต้องค่อย ๆ ฝึกฝนไปครั้น



#### 6. ระวังคำวิจารณ์จากผู้อื่นได้ดี

ความรู้สึกอยู่ในทุกๆ ที่ที่เอนผ่านไป ดังนั้นการระวังผู้อื่นเปิ่นจะระวังใจสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำวิจารณ์ จากผู้อื่นถ้าหากใครสามารถระวังได้มากก็จะประสบความสำเร็จได้มาก เพราะสามารถแปลคำ วิจารณ์เปิ่นสิ่งที่เราสามารถนำไปปรับปรุ้ได้ไม่ใช่ว่าเขาว่าอะไรเรา ก็รับเห้หากเราเปิ่นคนเปิ่น กว้าง ก็จะมีสิ่งต่างๆ เข้ามาหาเรามากขึ้น เรายิ่งมีโอกาส เลือกรั้ดี ๆ ได้มากขึ้น ส่วนสิ่งที่ไม่ดีเราก็มิ ต้องรับเห้มาแต่การระวังคำวิจารณ์ จะให้ผู้อื่นกลั้มูกับเรามากขึ้น ที่จังหวะนั้น เพื่อจะร่วมรวม และลูกน้อง ทำให้เราร่างงานผ่านผู้อื่นได้ดีขึ้นสุดท้ายเราก็จะเปิ่นผู้ประสบความสำเร็จแน่นอน







7. มีทัศนคติเชิงบวกในเรื่องต่างๆ มากกว่า

ทัศนคติเชิงบวกในที่นี้ หมายความว่า การที่เรามีความเชื่อมั่นในเราทำและพร้อมที่จะรับผลของความล้มเหลวโดย การไม่กังวลใจตัวเอง เพื่อให้อีกกว่าจะประสบความสำเร็จ และไม่วิตกกังวลในเรื่องที่เลวร้ายก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริง แต่จะคิดในแง่บวกเสมอๆ กับสิ่งที่ทำเพื่อให้อีกกว่า และอยากประสบความสำเร็จเพราะเชื่อมั่นการผลักดันตัวเองในทันทีแล้ว เราสามารถโต้ตอบกับสิ่งต่างๆ ที่รับเข้ามาและจัดการได้ ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเรา แต่ถ้าเราควบคุมทัศนคติเชิงบวกในเรื่องต่างๆ ได้มากเท่าไร เราก็จะลงมือทำเรื่องต่างๆ ได้มากเท่านั้น ผลลัพธ์หรือผลงานก็จะยิ่งออกมาดี แล้วก็จะเชื่อมั่นกับคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มักจะอยู่ คือเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นมากกว่าคนที่ประสบความสำเร็จ



8. มีภาวะความเป็ญผู้นำสูง

ผู้นำ คือ ผู้ที่มีผู้อื่นปฏิบัติตามในสิ่งที่เราอยากจะทำด้วยความเต็มใจ ฉะนั้นผู้นำจะต่างจากผู้จัดการคือคนจ้างมาก เพราะผู้จัดการทำให้ผู้อื่นทำตามด้วยคำสั่ง แต่ผู้นำทำให้ผู้อื่นทำตามด้วยการจูงใจ ในชีวิตการทำงานเราควรตั้งมั่นทั้งความเป็ญผู้นำและการและภาวะความเป็ญผู้นำ แต่ถ้าผู้จัดการคนไหนมีภาวะความเป็ญผู้นำสูง ก็ย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่า เรื่องของผู้นำควรตั้งออกไปพูดในหัวใจอื่นๆ เพราะเป็ญเรื่องที่ยืดเยื้อมาก เป็ญงแต่อยากจะทำให้เร็วว่า ผู้ประสบความสำเร็จ จะมีภาวะความเป็ญผู้นำภายในตัวเองสูง และผู้ตามก็อยากทำตามด้วยความเต็มใจ



9. ให้ความสำคัญกับผู้อื่น

ผู้ประสบความสำเร็จทุกคนไม่สามารถทำอะไรได้โดยลำพังได้เลย ต้องมีผู้อื่นร่วมอยู่ในงานนั้นๆ อยู่เสมอ ถ้าผู้ใดบอกว่าประสบความสำเร็จได้โดยลำพัง แสดงว่าผู้นั้นคงเข้าใจอะไรผิด บ้างอย่างแ่งๆ เลย เพราะไม่มีผู้อื่นใจใคร่คนใดทำงานสำเร็จได้เอง ฉะนั้นการให้ความสำคัญกับผู้อื่นอย่างจริงจังจึงเป็นคุณลักษณะอย่างที่สำคัญ จะเห็นว่า ผู้ใดที่มีคนจากที่ยิ่งใหญ่และเป็ญที่มเว็ศผู้นั้นจะประสบความสำเร็จสูง การให้ความสำคัญกับผู้อื่นหมายถึง การทำให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์ , ค่านิยม และแผนงานของเรา ส่งเสริมให้เขาได้แสดงความสามารถของเขาให้เต็มที่ ยอมรับในคุณค่าของเขา และปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างดี จะประสบความสำเร็จแน่นอนครับ





### 10. ถ้าเงินเรื่องด้วยความไม่ประมาท

ผู้ประสบความสำเร็จ จะไม่กลัวความล้มเหลว คิดอะไรได้ก็จะลงมือทำทันที แต่เขาก็ไม่ได้ประมาท เพราะก่อนที่เขาจะลงมือทำนั้น ต้องมีข้อมูล และแผนงานที่ชัดเจนก่อน มิเช่นนั้น เขาก็ยังไม่ทำ หรือพูดอีกนัยหนึ่ง คือ เขามีขั้นตอนในการดำเนินชีวิตที่แน่นอน ไม่ยืนอยู่บนความเสี่ยงเด็ดขาดแต่ก็ไม่กลัวความล้มเหลวเมื่อลงมือไปแล้วก็จะ ทำให้สถานการณ์กว่าจะบรรลุผลสำเร็จ



แนวคิดในวัยนี้เป็นการรวบรวมจากประสบการณ์ของขงฉิน ที่ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคนจำนวนมาก แล้วบังเอิญ จู๋เถ่ง หรือ แนวความคิดเรื่องชีวิตของบุคคล ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน ขงฉินจะสรุปว่า ความสำเร็จของขงฉินไม่ได้มาด้วยความระมัดระวังอย่างละเอียด แต่เขายอมรับการที่คนเราต้องไปๆมาๆ แล้วทำได้ด้วยความคิดว่านี่คือสิ่งที่เขาจะประสบความสำเร็จกับเขาๆคนๆที่อ่านแล้วรู้สึกว่าจะน่าจะลองนำไปปฏิบัติจริงๆ แล้วคุณลักษณะเด่นๆเหล่านี้มีอยู่ในพวกเรามากๆ คน เขายังคิดว่าจะมีใครนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองเท่านั้น

การฝึกฝนคุณลักษณะเด่นๆเหล่านี้ ขงฉินจึงสั่งขงฉิน และทำให้เขาเข้าไปปฏิบัติจนเป็นธรรมชาติของตัวเขา เมื่อไร เข็มนั้นคิดว่าคุณจะสามารถประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่องที่คุณตั้งใจไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือเรื่องส่วนตัว ขอให้ใจดีกับทุกคนครับ หากมีโอกาสคงได้อ่านแนวคิดขงฉินอีก ขอขอบคุณครับ

